



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เรื่อง ประกาศแก้ไข ผนวก ง. แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เพิ่มเติม
(เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๕ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้กำหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยได้กำหนดให้มีการสรรหา โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ข.) โดยกำหนดการสรรหา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามภาคผนวก ง. ไปแล้วนั้น โดยได้กำหนดรายละเอียด ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

เนื่องจากได้มีการประกาศ ยกเลิกระเบียบบางตัวที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น พร้อมได้มีการประกาศใช้ระเบียบใหม่ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดประกาศแก้ไข ผนวก ง. เพิ่มเติม (เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี) ในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามประกาศที่กำหนดแนบท้ายนี้ และให้ใช้ประกาศแนบท้ายตามเอกสารนี้

จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเคชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

(เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.))

๑.. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิก)	กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ใหม่)
๑.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑	๑.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม	๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๓.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕	๓.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕
๔.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการงบประมาณ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๔.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการงบประมาณ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๐)	๕.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๖.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย